

Xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội, những năm qua, Thái Bình đã phát huy trách nhiệm, sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, địa phương và mọi tầng lớp nhân dân để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này.

4 năm qua, huyện Hưng Hà đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, phân tích danh sách liệt sĩ theo địa bàn nơi hy sinh, an táng ban đầu. Địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phát hàng chục nghìn phiếu thu thập thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ; vận động nhân dân và các đơn vị cung cấp thông tin liên quan đến mộ liệt sĩ an táng trên địa bàn huyện. Từ đó tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ. Đồng chí Đỗ Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện chia sẻ: Trải qua các cuộc kháng chiến, Hưng Hà có 6.075 liệt sĩ, trong đó 1.468 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, 4.065 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, 542 liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh biên giới. Trên địa bàn huyện qua rà soát có 12 nghĩa trang liệt sĩ với 1.642 mộ liệt sĩ, trong đó 644 mộ liệt sĩ chưa có thông tin, 311 mộ liệt sĩ mới biết một phần thông tin. Đối với các liệt sĩ chưa biết thông tin chủ yếu là liệt sĩ chống Pháp. Ngoài ra, trên địa bàn 3 xã Đông Đô, Diệp Nông, Bắc Sơn nghi có mộ liệt sĩ. Đây là những nơi có các đống đất đắp trên địa bàn

Đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh



Quy tập hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ xã Thái Thượng (Thái Thụy).

và nơi xảy ra các trận càn quét của giặc Pháp. Từ nay đến cuối năm, huyện sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, xác minh, kết luận thông tin các mộ nghi là mộ liệt sĩ để tiến hành cất bốc, quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 99 nghĩa trang liệt sĩ với 16.784 mộ liệt sĩ, trong đó trên 12.600 mộ có đầy đủ thông tin về liệt sĩ, 3.394 mộ chưa có thông tin về

liệt sĩ, 742 mộ chưa có hài cốt liệt sĩ. Theo Đại tá Hoàng Chí Long, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh: Do chiến tranh kết thúc đã lâu, các nhân chứng trực tiếp tham gia chiến đấu và biết thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ngày càng ít đi, nhất là các nhân chứng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Hiện nay, nhiều người còn sống tuổi đã cao, sức khỏe yếu, trí nhớ giảm sút nên rất khó khăn trong việc thu thập

thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ. Mặt khác, do sự phát triển kinh tế - xã hội nên địa hình, địa vật trong toàn tỉnh có sự thay đổi so với trước; đồng thời, việc quản lý, lưu trữ thông tin, dữ liệu về liệt sĩ hy sinh trên địa bàn ở các cơ quan, đơn vị, địa phương không đầy đủ, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Với phương châm "còn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ còn

tổ chức tìm kiếm, quy tập", Ban Chỉ đạo 515 tỉnh xác định việc triển khai thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là một trong những giải pháp quan trọng để tiến hành tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ một cách triệt để nhất. Sau hơn một năm triển khai, cơ quan quân sự các cấp đã phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức gần 300 hội nghị tập huấn cho gần 7.600 thành viên hội đồng chính sách các xã, phường, thị trấn, trường thôn, tổ dân phố...; đồng thời, cấp phát 509.756 phiếu điều tra đến từng gia đình nhằm thu thập thông tin về nơi chôn cất ban đầu của liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 2.603/2.603 thôn, tổ dân phố, 286 xã, phường, thị trấn và 8/8 huyện, thành phố hoàn thành thu thập kết quả từ phiếu điều tra và tổ chức kết luận địa bàn.

Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị kết luận địa bàn phục vụ công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ các cấp đều bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, đạt chất lượng cao, đặc biệt là hội nghị điểm cấp huyện tổ chức tại Thái Thụy là cơ sở để các địa phương trong tỉnh kịp thời khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện cũng như trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay của mỗi địa phương trong công tác

Đồng chí Phí Ngọc Thành, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội



Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát toàn bộ hồ sơ lưu trữ về các đợt cất bốc, quy tập tại các địa phương, nhất là hồ sơ quản lý mộ liệt sĩ ở các ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; đồng thời, phối hợp với gia đình, thân nhân liệt sĩ để thu thập thêm thông tin về từng mộ liệt sĩ trên địa bàn, kết luận rõ thông tin của từng ngôi mộ, làm cơ sở để kết luận số

Đồng chí Bùi Quốc Phòng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh



liệt sĩ hy sinh chôn cất ban đầu và số liệt sĩ đã tìm kiếm, cất bốc trên địa bàn tỉnh.

Cuối năm 2017, Thái Bình tổ chức cuộc tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ với quy mô lớn tại hai huyện Thái Thụy và Kiến Xương. Kết quả đã tìm kiếm, quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ. Theo dự kiến, cuối năm 2019, tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức một cuộc tìm kiếm, cất bốc và quy tập mộ liệt sĩ trên địa bàn Hà Bắc, Quỳnh Vũ Thư, Kiến Xương, Hưng Hà, Quỳnh Phụ. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh sẽ luôn đồng hành, phối hợp để làm tốt nhiệm vụ kết nối, cung cấp thông tin, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

PHỤ NỮ HƯNG HÀ Thực hiện "5 không, 3 sạch"

Thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Hưng Hà đã góp phần cùng các địa phương nâng cao các tiêu chí nông thôn mới.

Triển khai thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động, các cấp hội đã có nhiều cách làm sáng tạo, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia. Theo chị Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội LHPN huyện, để đưa cuộc vận động đến với chị em một cách thiết thực nhất, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cấp hội rà soát danh sách hộ nghèo, tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận các chương trình hỗ trợ về nhà ở, nước sạch, phát triển kinh tế. Kết quả, số hộ đạt gia đình "5 không, 3 sạch" được Hội giúp đỡ từ năm 2016 đến nay đạt trên 1.000 hộ. Các cấp hội còn vận động phụ nữ tích cực tham gia các tổ chức kinh tế tập thể, tham gia gửi tiền tiết kiệm hàng tháng tạo nguồn vốn giúp phụ nữ nghèo vay phát

triển sản xuất. Đến nay, các cấp hội đã thành lập trên 300 tổ tiết kiệm; vận động 1.170 hội viên, phụ nữ tham gia nuôi lợn nòi, nuôi tiết kiệm với gần 20 mô hình. Cùng với đó, các cấp hội tiếp tục quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đến tháng 9/2019 dư nợ đạt 348,5 tỷ đồng cho 9.202 hộ vay, tăng 41,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018.

Bên cạnh hoạt động phát triển kinh tế, các cấp hội còn tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động tại cơ sở; tư vấn, giải đáp những ý kiến liên quan đến hôn nhân, gia đình, chính sách liên quan đến phụ nữ; duy trì sinh hoạt câu lạc bộ phụ nữ; tổ chức các lớp truyền thông kiến thức về vai trò của gia đình trong bảo vệ trẻ em và hướng dẫn kỹ năng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực gia đình, kiến thức về sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Hội đã

thành lập 9 mô hình phòng, chống xâm hại trẻ em ở 9 xã và 1 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình. Hội LHPN huyện và các xã đã hỗ trợ xây dựng 3 mái ấm tình thương, mỗi mái ấm trị giá 30 triệu đồng. Ngoài ra Hội còn tổ chức 255 lớp chuyên đề, tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho 100% cán bộ hội cơ sở và hàng nghìn lượt hội viên...

Cùng với đó, các cấp hội đã tổ chức chuyên đề, tọa đàm về vai trò của phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường, phân loại và xử lý rác thải tại nguồn. Xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường như: tổ thu gom rác thải, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng của Hội LHPN các xã Canh Tân, Minh Hòa... Bên cạnh việc duy trì hoạt động các mô hình, các cơ sở hội còn thành lập mới 65 mô hình giúp phụ nữ và trẻ



Mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật được đồng đảo hội viên, phụ nữ huyện Hưng Hà tham gia.

em nghèo, đường hoa nông thôn mới, vệ sinh môi trường... Điển hình là Hội LHPN các xã Độc Lập, Minh Hòa, Hòa Bình, Canh Tân... Chị Nguyễn Thị Lệ, xã Canh Tân chia sẻ: Cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" đã tạo sự gắn bó, đoàn kết giữa phụ nữ trong thôn, xã qua các hoạt động vì gia đình, vì cộng đồng. Hoạt động này còn góp phần đẩy lùi tình trạng rác thải ứ đọng, gây ô nhiễm trong khu dân cư. Do đó, chúng tôi sẽ duy trì và thực

hiện hiệu quả cuộc vận động, góp phần xây dựng cuộc sống tốt đẹp cho phụ nữ nói riêng, cho cộng đồng nói chung.

Thời gian tới, Hội LHPN huyện Hưng Hà tiếp tục chỉ đạo hội LHPN các xã, thị trấn vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch". Qua đó góp phần khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. **MAI THÚ**

CÔNG AN HUYỆN VŨ THƯ Bảo đảm an ninh trật tự lễ hội thu chùa Keo

Hội chùa Keo là một trong những lễ hội lớn của tỉnh thu hút hàng vạn tầng ni, Phật tử, người dân trong và ngoài tỉnh hành hương về tham quan, lễ Phật. Lễ hội thu chùa Keo năm 2019 được tổ chức từ ngày 8 - 13/10 (10 - 15/9 âm lịch) với nhiều hoạt động tế lễ, rước kiệu và các hoạt động văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian đặc sắc như hát đu, thuyền, thi tèm trâu cánh phượng, biểu diễn võ thuật, leo cầu gỗ, bắt vịt.

Để bảo đảm tốt an ninh trật tự (ANTT) lễ hội thu chùa Keo năm nay, Công an huyện Vũ Thư đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, không để các đối tượng hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội thực hiện các hành vi phạm tội như trộm cắp, cướp giật... kết hợp tuyên truyền đến nhân dân và du khách nâng cao cảnh giác, tự bảo quản tài sản, chủ động phương án phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, tăng cường lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụ thường trực; tổ chức lắp đặt



Công an huyện Vũ Thư triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự lễ hội chùa Keo.

thêm hệ thống camera an ninh xung quanh khu vực chùa Keo nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động của lễ hội.

Trung tá Bùi Tiến Trường, Trưởng Công an huyện Vũ Thư cho biết: Với vai trò nòng cốt, Công an huyện đã chủ động phương án phòng ngừa và sớm triển khai các phương án, phân công cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm ANTT tại khu vực chùa

Keo. Trong đó, bố trí các chốt, tổ tuần tra trên đường và lập các tổ công tác làm các nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong khu vực chùa. Căn cứ tình hình thực tế, hàng ngày Công an huyện chủ động báo cáo đề xuất Giám đốc Công an tỉnh điều chỉnh quân số cho phù hợp; duy trì nhật ký số công tác và chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo và giao ban rút kinh

hiện hiệu quả cuộc vận động, góp phần xây dựng cuộc sống tốt đẹp cho phụ nữ nói riêng, cho cộng đồng nói chung. Thời gian tới, Hội LHPN huyện Hưng Hà tiếp tục chỉ đạo hội LHPN các xã, thị trấn vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch". Qua đó góp phần khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

cục bộ như chợ Thông (xã Hòa Bình), cầu Càn (xã Nguyễn Xá) và chợ Đông (xã Vũ Tiến) sẽ cử lực lượng ứng trực làm công tác hướng dẫn giao thông đồng thời xử lý nhanh các tình huống như va quệt, tai nạn; bố trí lực lượng thường xuyên tổ chức hướng dẫn, phân luồng giao thông tại cổng chùa, lối ra, vào bãi đỗ xe, hướng dẫn xếp xe cho lực lượng bảo vệ trong các bãi xe ô tô, lập tổ tuần tra, kiểm soát lưu động, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đồng chí Nguyễn Thanh Dương, Trưởng Công an xã Duy Nhất cho biết: Công an xã đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn trên địa bàn tăng cường công tác bảo đảm ANTT trong những ngày diễn ra lễ hội thu chùa Keo, qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của người dân, góp phần đặc biệt bảo đảm ANTT cho lễ hội. Bên cạnh đó, lực lượng công an tiếp tục duy trì hiệu quả mô hình "Cụm an toàn về ANTT" ở các xã giáp ranh Vũ Tiến, Vũ Đoài, Duy Nhất nhằm phát huy và tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các xã và doanh nghiệp trên địa bàn trong công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. **NGUYỄN TÙNG**

Mỹ chế tạo thành công hợp chất chống cháy rừng

Các nhà khoa học tại Đại học Stanford đã phát triển thành công một hợp chất có tác dụng như chất làm chậm cháy, có thể bảo vệ cây cối ở những nơi dễ xảy ra cháy rừng. Chất này cũng làm giảm tần suất và mức độ nghiêm trọng của các vụ cháy.

Chất làm chậm cháy được chế tạo từ cellulose, thân thiện với môi trường và rất bền. Nó được phun lên cây và dù mưa gió vẫn bám được trên cây. Khi thực nghiệm, các nhà khoa học phun chất làm chậm cháy lên cỏ và cây bụi. Trải qua trận mưa 12,7mm, nó vẫn ngăn lửa bùng phát thành công.

Tình trạng ẩm lên toàn cầu và một thế kỷ xử lý cháy không khéo léo khiến phần lớn miền Tây nước Mỹ trở nên khô nóng với hàng loạt những cây dễ bắt lửa, có khả năng bùng phát cháy rừng dữ dội. Mùa cháy năm 2019 không quá trầm trọng nhưng 2 mùa trước đó xảy ra những vụ cháy kỷ lục. Nhiều hệ sinh thái phụ thuộc vào những đợt cháy định kỳ nhưng ngày nay, phần lớn cháy rừng do con người gây ra. Cộng thêm những yếu tố trên, thảm họa này có xu hướng lan nhanh và mất kiểm soát.

Trên thực tế, đã có chất làm chậm cháy dùng để ngăn lửa bùng phát và lan rộng, thường chứa amoni photphat hoặc các chất dẫn xuất. Tuy nhiên, phần lớn chúng không bền, khiến hiệu quả bị hạn chế. Những chất chứa giàu gel, chứa nước và polymer siêu hấp thụ thì lại mất tác dụng khi nước bốc hơi.

Vi khuẩn kiểm chế virus sốt xuất huyết

Các nhà khoa học Brazil đang tiến hành thử nghiệm một loại vi khuẩn có tên khoa học là Wolbachia, có khả năng ngăn chặn sự lây lan của virus gây bệnh sốt xuất huyết.

Kết quả ban đầu khá khả quan với số ca mắc bệnh sốt xuất huyết và Zika giảm đáng kể. Kể từ năm 2015, Viện Fiocruz tại thành phố Rio de Janeiro đã nuôi những con muỗi mang vi khuẩn Wolbachia có khả năng ngăn chặn sự lây lan của virus gây bệnh sốt xuất huyết. Quá trình này hoàn toàn không có sự điều chỉnh gene ở muỗi. Sau khi trưởng thành, những con muỗi mang vi khuẩn Wolbachia được thả ra môi trường tự nhiên với kỳ vọng chúng sẽ truyền vi khuẩn Wolbachia sang con muỗi khác thông qua giao cấu. Nhờ vậy, những con muỗi con về sau sẽ có khả năng chống chịu với virus gây sốt xuất huyết do có hệ miễn dịch khỏe hơn.



3 năm sau khi những con muỗi đầu tiên mang virus Wolbachia được thả ra môi trường tự nhiên, kết quả thu được cho thấy hơn 90% muỗi tại những khu vực này đều có vi khuẩn nói trên. Giới chuyên gia kỳ vọng kết quả này sẽ góp phần không nhỏ trong cuộc chiến ngăn chặn sự lây lan của dịch sốt xuất huyết.

Tuy nhiên, các nhà khoa học nhận định vi khuẩn Wolbachia không phải là phép màu để có thể xóa sổ hoàn toàn căn bệnh sốt xuất huyết. Nơi nào có con người, ở đó có muỗi, do vậy cần phải thực hiện các giải pháp tổng thể, bao gồm việc làm sạch môi trường xung quanh, xóa bỏ nơi có nước tù đọng để tránh việc muỗi đẻ trứng và hướng tới giải pháp phát triển vaccine phòng bệnh. *(theo chinphu.vn)*